

ที่ ๕/๒๑๕๓๐



คำชี้แจงทหาร

เรื่อง มรรยาทในแหล่งสมาคมหรือสโมสรของทหาร
(เฉพาะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร)

แหล่งสมาคมหรือสโมสรของทหาร ย่อมเป็นที่เชิดหน้าชูตา นับเป็นส่วนหนึ่งของราชการ ทั้งเป็นสถานกลางของมวลสมาชิกนับแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงมาเป็นที่หย่อนใจ หรือพบปะ วิชาเสหาความบันเทิงในยามว่างงาน จึงเป็นการสมควรที่สมาชิกทุกคนจักพึงช่วยกันระวังเกียรติศักดิ์ และความสง่างามของแหล่งสมาคมหรือสโมสรนั้นๆ ไว้ให้คงระดับมาตรฐานอยู่ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้จึง ขอแนะนำตักเตือนเพื่อสมาชิกให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) แหล่งสมาคมหรือสโมสรนั้น แม้จะเป็นสถานที่สำหรับหย่อนใจของสมาชิกใน ยามว่างงานก็ดี แต่เป็นสถานที่อันมีเกียรติซึ่งไม่แต่ปวงสมาชิกจะมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะเท่านั้น สมาชิกย่อมมีสิทธิที่จะเชิญหรือนำญาติมิตรเข้าร่วมสมาคมด้วย ฉะนั้น จึงเป็นการสมควรที่สมาชิก จะต้องให้เกียรติแก่แหล่งสมาคมหรือสโมสรนั้นๆ โดยระมัดระวังรักษากิริยามรรยาทให้เป็น ไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยดีด้วยประการทั้งปวง และให้เหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของสมาชิกและแขกอื่นๆ ด้วย อย่าให้เป็นที่น่ารังเกียจแก่กันได้เป็นปัจจัยสำคัญ

(๒) การนำญาติมิตรซึ่งเป็นแขกของสมาชิกมาในแหล่งสมาคมหรือสโมสร ก็เป็นกรณี หนึ่งที่มวลสมาชิกจักพึงสังวรด้วยดีในอันที่จะไม่นำความเสื่อมเสียหรือทำความรังเกียจแก่แหล่ง สมาคมหรือสโมสร ตลอดจนหมู่สมาชิกหรือแขกอื่นๆ ด้วยกัน เป็นต้นว่าบุคคลประเภทใดสมควร และไม่สมควรจะนำเข้ามา และยังเป็นแหล่งสมาคมหรือสโมสรนายทหารเช่นนี้ด้วยแล้ว จักต้อง ระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษ

(๓) การแต่งตัวของสมาชิกและแขกของสมาชิกนั้น จักต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมแก่กาลเทศะและสมัยนิยม เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่แหล่งสมาคมหรือสโมสร ตลอดจนมวล สมาชิกและแขกโดยทั่วกัน

เพื่อให้การนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมความประสงค์ ขอให้ผู้บังคับบัญชาได้สอดส่อง
แนะนำตักเตือน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติโดยกวดขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแต่งตั้งนั้นให้
ปฏิบัติตาม คำชี้แจงทหาร เรื่องการแต่งตั้งของข้าราชการกลาโหม ชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ ที่
๔/๔๘๕๘ ลง ๒๕ ก.ย.๘๐ และคำชี้แจงสำหรับนายทหารสัญญาบัตรประจำการ เรื่อง การแต่งตั้ง
๒๕๘๐
นอกเครื่องแบบ ที่ ๕/๑๓๘๑๓ ลง ๖ ม.ค.๘๐ โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ

(ลงชื่อ) พ.อ. พรหมโยธี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร

๒๖ ม.ค.๘๖